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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 

8. นางสาวณัฐกานต์  ขุนทองนุ่ม  ปฏิบัติหน้าทีใ่นตำแหน่งหัวหนา้สำนักงานคณบดี 78 

คณะวิทยาการจัดการ  79 

9. นางสมควร   คำลอื   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี 80 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   81 

10. นางสาวรษิกา  สุวรรณรงค์  ปฏบิัตหินา้ทีใ่นตำแหน่งหัวหนา้สำนักงานคณบดี 82 

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาทอ้งถิ่น 83 

11. นางสาวกำยาน  เฟือ่งมณี  ปฏบิัตหินา้ทีใ่นตำแหน่งหัวหนา้สำนักงานคณบดี 84 

คณะพยาบาลศาสตร์ 85 

12. นางสาวกัลนิกา  พูลผล   หัวหนา้สำนักงานผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัย 86 
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โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยดีจิิทัล 91 

15. นางสาวณชินันทน์  ศริไิสยาสน์  หัวหนา้งานบริหารกลางและบริหารทรัพยส์นิ 92 

16. นายศุภกร    ศรสีุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหนา้งานโครงสรา้ง 93 

พืน้ฐานและสาธารณูปโภค 94 

17. นางวยิะดา   สุเมธเทพานันท์  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 95 

18. นางสาวมยุรี   กมลวรเดช  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  96 

19. นางสาวณัฐธิดา   สีแตง   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 97 

20. นางสาวนุชสรา   พุ่มยิ้ม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 98 

21. นางสาวณสริตา  ก๊กเครือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 99 
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22. นายสาธิต   มณีโชติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 100 

 101 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม 102 

1. นางโชติกา    ส้มสา้   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 103 

2. นางสาวจันทร์จริา   ละลอกแก้ว   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 104 

3. นางพรรณภัทรา  กองจันทร์  เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 105 

4. นางสาวภัทรวดี  สขุ่ีย   ผูป้ฏบิัตงิานบรหิาร 106 

5. นายพธิาน   แสงสุรยินั  นติกิร 107 

6. นายชนิศวรา  ชูสนิท   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 108 

7. นายไพศาล   เรืองนภาเพ็ญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 109 

  110 

เริ่มประชุมเวลา 09.33 น. 111 

 112 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 113 

และเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้  114 

  115 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   116 

1.1  แจ้งจำนวนการรับสมัครนักศึกษา ข้อมลู ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 117 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนผู้สมัครเขา้ศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 118 

2567 จากการเปิดรับสมัครรอบที ่1 และ 2 ดังนี ้119 

  รอบที ่1 Portfolio รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา จำนวน 2,065 คน 120 

  รอบที ่2 โควตา รายงานตัว จำนวน 379 คน โดยชำระค่าธรรมเนยีมการศึกษา จำนวน 28 คน 121 

  โดยในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัย จะงดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร 4 ปี โดยจะ 122 

รับสมัครเพยีงหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) เท่านั้น เพือ่เป็นการสรา้งแบรนด์ หรอืชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัย 123 

  คณะกรรมการฯ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้พิจารณารับสมัครผู้เรียน รอบ 4 รับตรง124 

อิสระ สำหรับหลักสูตร 4 ปี ในบางหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาไม่มาก เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีผู้สมัคร125 

เขา้ศกึษามากขึน้ 126 

  ประธานที่ประชุม  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แนวโน้มจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า 127 

4,000 คน  จึงยังคงให้รับสมัครรอบ 4 รับตรงอิสระ เพียงหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) ทั้งนี้ การรับสมัคร 128 

ในรอบ 2 โควตา สามารถเปิดรับสมัครได้มากกว่า 1 รอบ  และปีนี้จำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาภาค กศ.ป.ป. 129 

(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) คาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 130 

เชิญคณะและหลักสูตรที่เปิดสอนภาค ก.ศ.ปป. ประชุมหารือเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการเรียน131 

การสอนต่อไป 132 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ จำนวนการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 133 

โดยรอบที่ 4  รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยจะงดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี แต่ให้รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร134 

เทียบโอน (2 ปี)  เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ หรือชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัย  และการรับสมัครในรอบ 2 135 

โควตา สามารถเปิดรับสมัครได้มากกว่า 1 รอบ  ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เชิญคณะ136 

และหลักสูตรที่เปิดสอนภาค ก.ศ.ปป. ประชุมหารือเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน137 

ต่อไป 138 

 139 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  140 

  นางปาริชาติ  อินทรพุก  กรรมการและเลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรอง141 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 203(1/2567) วันพฤหัสบดี 142 

ที่ 25 มกราคม 2567    143 

คณะกรรมการฯ  ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม144 

ครั้งที่ 203(1/2567) วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 โดยไม่มกีารแก้ไข 145 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 203(1/2567) วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 146 

2567 โดยไม่มกีารแก้ไข 147 

 148 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง   149 

  ไม่ม ี150 

 151 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ  152 

 4.1  รายงานปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม 2567 153 

 นายศุภกร  ศรีสุ วรรณ   ปฏิบั ติหน้ าที่ ในตำแหน่ งหัวหน้างานโครงสร้างพื้ นฐาน 154 

และสาธารณูปโภค รายงานต่อที่ประชุมทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม 155 

2567 ทั้งในส่วนทะเลแก้ว  ส่วนวังจันทน์  และส่วนสนามบิน พร้อมทั้งเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า 156 

และน้ำประปาในเดือนและปีที่ผ่านมาเพือ่ให้เห็นถึงปริมาณการใชไ้ด้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 157 

 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งสิน้ 2,498,908.75  บาท  158 

 ส่วนทะเลแก้ว    2,151,518.59   บาท 159 

 ส่วนวังจันทน์      178,046.10  บาท 160 

 ส่วนสนามบิน      169,344.06  บาท 161 

 ซึง่มปีริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากเดือนมกราคม 2566 รอ้ยละ 3.92 162 

 ปริมาณการใชน้้ำประปา รวมทั้งสิน้ 198,285.73 บาท 163 

 ส่วนทะเลแก้ว 1            749.00   บาท 164 

 ส่วนทะเลแก้ว 2                     230.00  บาท 165 
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 ส่วนทะเลแก้ว 3       119,025.00   บาท 166 

 ส่วนวังจันทน์        42.343.64  บาท 167 

 ส่วนสนามบิน        35,938.09 บาท 168 

 ซึ่งมีปริมาณการใชน้้ำประปาที่เพิม่ขึน้จากเดือนที่ผ่านมา รอ้ยละ 4.54  169 

  มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม 170 

2567 ตามทีเ่สนอ 171 

  172 

 4.2  คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  173 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 174 

  นางเอมอร  กมลวรเดช  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  เสนอต่อที่ประชุมทราบคู่มือ175 

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 176 

พิบูลสงคราม โดยกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบ177 

แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มี เป้าหมายการดำเนินงานที่ ชัดเจน และบรรลุเป้าหมาย 178 

ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย  ตามที่ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ179 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ โรงแรมเดอะ ไซมีส  พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่  180 

21 - 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 181 

ของหน่วยงานต่อไป 182 

  คณะกรรมการฯ ใหข้อ้เสนอแนะว่า ควรเชญิวิทยากรที่มคีวามเช่ียวชาญ มาใหค้วามรู้ในการ183 

นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานของกองนโยบายและแผน เพื่อให้สามารถลดกระบวนการทำงาน จำนวน184 

ทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลาการทำงานได ้185 

  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ กองนโยบายและแผน ประสาน กองบริหารงานบุคคล  186 

เพื่อเชญิวิทยากรมาให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานของกองนโยบายและแผนต่อไป 187 

 มติที่ประชุม  รับทราบ คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 188 

พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมอบหมายให้ กองนโยบายและแผน ประสาน  189 

กองบริหารงานบุคคล เพื่อเชิญวิทยากร มาให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานของ 190 

กองนโยบายและแผนต่อไป 191 

 192 

4.3  แจ้งโครงการของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 193 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุพั ตรา  เจริญ ภักดี   บดี รัฐ   ผู้ อำนวยการสำนักศิลปะ 194 

และวัฒนธรรม  เสนอต่อที่ประชุมทราบโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยสำนักศิลปะ 195 

และวัฒนธรรม จะดำเนนิการจัดโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 196 

 197 

 198 
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1) โครงการสบืสานงานหัตถศิลป์สร้างอัตลักษณ์ผา้ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 199 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการค้นหาผู้สร้างสรรค์งานด้านต้ นแบบ200 

ลวดลายผ้า เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน การพัฒนาทักษะด้านฝีมือ  201 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเชิงร่วมสมัย และด้านสังคมร่วมกันสู่ความ202 

ภาคภูมิใจและสวมใส่ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยให้หน่วยงาน203 

คัดเลือกบุคลากรหน่วยงานละ 2 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนสวมใส่ ชุดผ้าไทยลายพระเนตรกาสะลอง  204 

และถ่ายภาพลง e-Book เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 205 

2) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 206 

ของจังหวัดพิษณุโลก : หมี่ซั่วเมอืงสองแคว 207 

โดยมีการเตรียมการตามแผนงาน ดังนี้  208 

  แผนงานที่ 1  การแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนนิงานและประชุมคณะกรรมการ 209 

  แผนงานที่ 2  การถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของอาหาร210 

สร้างสรรค์จากต้นตำรับหมี่ซั่วเมืองสองแคว ประกอบด้วย 1) การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์หมี่ซั่ว 211 

ต้นตำรับและหม่ีซั่วสร้างสรรค์เมอืงสองแคว 2) การจัดทำผลิตภัณฑ์ตน้แบบจากหมี่ซั่วเมอืงสองแคว 212 

  แผนงานที่ 3  การประกวดแข่งขัน "อาหารสร้างสรรค์จากต้นตำรับหมี่ซั่วเมืองสองแคว"  213 

ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในงานเกษตรแฟร์ ศกึชนช้างครัง้ที่ 2  214 

  แผนงานที่ 4  การสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย 1) การจัดทำนิทรรศการอาหารสร้างสรรค์215 

จากหมี่ซั่วเมืองสองแควในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 2) การจัดทำสื่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากหมี่ซั่ว  216 

3) การจัดทำสื่อการเรียนรู้แผนที่ เส้นทางการท่องเที่ยวอาหารสร้างสรรค์จากหมี่ซั่วเมืองสองแคว  217 

4) การจัดนทิรรศการผลการดำเนินงานและสร้างการรับรู้ร่วมกับงาน/กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก  218 

3) โครงการสืบสานประเพณีการไหว้ครูดนตรี – คีต – นาฏลีลา 219 

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 220 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมาของประเพณีไหว้ครู และพึงระลึกถึง 221 

ความกตัญญูกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผูซ้ึ่งประสาทวิชา 222 

  มติที่ประชุม  รับทราบ โครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ   223 

โดยโครงการที่ 1) ให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานละ 2 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนสวมใส่ชุดผ้าไทยลาย224 

พระเนตรกาสะลอง และถ่ายภาพลง e-Book เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 225 

 226 

4.4  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส227 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   228 

กรรมการและเลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุมทราบการแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ229 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  230 

โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้มหีนังสือแจง้ขอความร่วมมือใหส้่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนนิการ ดังนี ้231 
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1)  ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่งกาย 232 

ด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวัน 233 

ทำการ รวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมะสม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป   ทั้งนี้  234 

ให้รัฐมนตรทีุกท่านกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดใหด้ำเนนิการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 235 

2)  ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน 236 

ทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้ อ 237 

สีเหลอืงที่มตีราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตฯิ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 238 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน239 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้บุคลากรแต่งกาย ด้วยเสื้อสีเหลืองที่มี240 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ 241 

 242 

4.5  โครงการแสดงศักยภาพ นวัตกรรม คณาจารย์ นักศกึษาทุกคณะ  243 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ปิ่นสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เสนอต่อที่ประชุม244 

ทราบโครงการแสดงศักยภาพ นวัตกรรม คณาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม245 

ของคณาจารย์ และนักศึกษาแต่ละคณะ โดยจะดำเนินการจัดงานช่วงปลายปี 2567 และจัดต่อเนื่อง 246 

เป็นประจำทุกปี จงึขอใหทุ้กคณะเตรยีมวางแผนการดำเนนิการ 247 

คณะกรรมการฯ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการกำหนดขอบข่ายของนวัตกรรม 248 

ให้ชัดเจนเพื่อให้คณะทราบว่าผลงานหรือนวัตกรรมใดที่จะนำมาจัดแสดงได้ และควรมีการสร้างเครือข่าย249 

โดยการประชาสัมพันธ์อยา่งกว้างขวาง อกีทั้งควรขอความร่วมมอืจากกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 250 

วจัิยและนวตักรรม เพือ่ในปีถัดไปอาจไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนนิการ 251 

มติที่ประชุม  รับทราบ โครงการแสดงศักยภาพ นวัตกรรม คณาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ 252 

โดยจะจัดขึน้ในช่วงปลายปี 2567 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 253 

 254 

  4.6  ชี้แจงสาเหตุการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องในช่วงวันที่ 31 มกราคม  255 

– 5 กุมภาพันธ์ 2567 และประเด็นชี้แจงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics รอบการ256 

ประเมินที่ 1 ปี 2024 257 

 อาจารย์ ดร.วชิระ  ลิ้มศรีประพันธ์  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  258 

เสนอต่อที่ประชุมทราบสาเหตุการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 259 

2567 และประเด็นชีแ้จงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics รอบการประเมินที่ 1 ปี 2024 ดังนี ้260 

1. สาเหตุการเกิดปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 261 

2567  โดยมปีัจจัยที่มผีลเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การปรับปรุงและวางโครงสร้าง Fiber Optic ระหว่างอุปกรณ์ใหม่262 

ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย  2) ปริมาณอินเทอร์เน็ตขาออกของเอกชนเดิมมีความเร็วเพียง 1GB/300MB  263 

3) อุปกรณ์ปลายทางภายในหน่วยงานไม่ครอบคลุม เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจาย264 
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สัญญาณ WIFI และ 4) ขาดอุปกรณ์ที่มคีวามจำเป็นหลักในการทำงานของระบบเครอืข่าย ซึง่สาเหตุการเกิด265 

ปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้องในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ266 

การจัดสรร (30 ล้านบาท) ไม่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall แต่เป็นการใช้ซอฟท์แวร์จำลองแบบใบอนุญาต267 

ทดลองใช้ทุก ๆ 90 วัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แทน ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ซอฟท์แวร์จำลองแบบ268 

ใบอนุญาตทดลองใช้ทุก ๆ 90 วัน ได้หมดอายุลง จึงทำให้ประสิทธิภาพน้อยลงจนไม่สามารถส่งออกหรือ269 

รับส่งขอ้มูลอนิเทอร์เน็ตได้ 270 

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics รอบการประเมินที่  1 ปี  2024 271 

เนื่องจากมีผู้สงสัยเกี่ยวกับการจัดอันดับ Webometrics ที่ตกจากอันดับที่ 8 เป็นดันดับที่ 26 โดยเกณฑ์ 272 

การจัดอันดับประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) VISIBILIY 50 เปอร์เซ็นต์ Web contents Impact (เนื้อหาคุณภาพ) 273 

ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง  2) TRANSPARENCY 10 เปอร์เซ็นต์ Top cited 274 

researchers นักวิจัยยอดนิยม  และ 3) EXCELLENCE 40 เปอร์เซ็นต์ Top cited papers บทความยอดนิยม 275 

โดย 2) และ 3) รับผิดชอบร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดเกณฑ์โดยใช้276 

โปรไฟล์ที่ไม่ใช่รายบุคคล (วารสาร แผนก กลุ่ม การประชุม) มีโปรไฟล์ซ้ำโดยใช้อ้างอิงเดียวกัน และมี 277 

โปรไฟล์ปลอมโดยใช้อ้างอิงเดียวกัน  ทั้งนี้ มีแนวทางความเป็นไปได้ในการเพิ่มอันดับ คือ 1) การปรับปรุง 278 

VISIBILIY 50 เปอร์เซ็นต์ คือ การเพิ่มการอ้างอิงกลับ (backlink) มายังเว็บภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัย   279 

การปรับปรุงเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนเครื่องมือ ความรู้ให้กับหน่วยงาน บุคลากร  280 

ในการผลติเนื้อหาเผยแพร่ออนไลน์  และ 2) การปรับปรุง TRANSPARENCY 10 เปอร์เซ็นต์ โดยให้อาจารย์ใช้281 

อีเมลของมหาวิทยาลัยสมัคร Google Scholar Profiles และอัพเดตงานวิจัยของตนเอง  การจัดทำเอกสาร 282 

คลปิวธิีการสมัครและอัพเดทงานวิจัยบน Google Scholar Profiles  และการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะชีใ้หเ้ห็น283 

ถึงความสำคญัในการร่วมมือเพือ่ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 284 

ประธานที่ประชุม  ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Firewall ซึ่งเป็น285 

อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นหลักในการทำงานของระบบเครือข่าย โดยจะหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 286 

เพือ่จัดซือ้เพือ่แก้ปัญหาระบบเครือข่ายต่อไป 287 

  มติที่ประชุม  รับทราบสาเหตุการเกิดปัญหาระบบเครอืข่ายขัดข้องในช่วงวันที่ 31 มกราคม 288 

– 5 กุมภาพันธ์ 2567 และประเด็นชีแ้จงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics รอบการประเมินที่ 289 

1 ปี 2024  โดยมหาวิทยาลัย จะหาแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall เพื่อแก้ปัญหา290 

ระบบเครือข่ายต่อไป 291 

 292 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 293 

   5.1  การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา คร้ังท่ี 8/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 294 

  นางสาวจุฑามาศ  ชัญญะพิเชฎฐ์  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  เสนอต่อที่ประชุม295 

พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่  8/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกองบริการการศึกษา  296 

ได้ดำเนินการสรุปจำนวนนักศึกษาที่เรยีนครบหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 154 คน ดังนี้ 297 
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     ระดับ   ภาคปกติ   ภาคพเิศษ    รวม 298 

ปรญิญาเอก  -  1  1 299 

ปริญญาโท  -  1  1 300 

ปริญญาตรี 40 112 152 301 

รวมทั้งสิ้น 40 114 154  302 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่  8/2566 ประจำปี303 

การศกึษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 154 คน ตามทีเ่สนอ 304 

 305 

5.2 การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 306 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 (ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2567)  307 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 308 

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา309 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับทบทวน ประจำปี310 

งบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ311 

พิบูลสงคราม  ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 6 ในมาตรา 64 312 

65 และมาตรา 76  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  313 

พ.ศ. 2546 มาตรา 16, 17 และ 18 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร314 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กำหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  315 

ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องจัดทำ316 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจ 317 

ตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้  โดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เห็นชอบ318 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 319 

(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เมื่อการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 8(1/2567) เมื่อวันที่ 18 320 

มกราคม พ.ศ. 2567  โดยให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  กองนโยบาย  321 

และแผน จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว และแผนปฏิบัติ322 

ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ323 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล324 

ต่อไป 325 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 326 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และ แผนปฏิบัติ327 

ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ตามทีเ่สนอ 328 

 329 
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5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารกองทุนและการจัดสวัสดิการภายใน330 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 331 

นางสาวนุชสรา  พุ่มยิ้ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง  เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา332 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารกองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ 333 

พิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567  ตามที่ งานบริหารกลางและบริหารสินทรัพย์  กองกลาง  334 

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการบริหารกองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  335 

พิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566  ซึ่งได้รับการจัดสรรวงเงนิงบประมาณจำนวนเงิน 1,500,000 บาท 336 

มีรายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1,270,632 บาท  และ337 

ประจำปีงบประมาณ 2567  ซึ่งได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณจำนวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายงานผล338 

การดำเนินงานค่าใช้จ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 804,043 บาท จึงเสนอต่อที่ประชุม339 

เพือ่ใหข้้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่อไป 340 

ประธานทีป่ระชุม  ใหข้อ้เสนอแนะว่า ดังนี ้341 

1)  ควรจัดสวัสดิการเสื้อลายดอกสงกรานต์  และเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิม342 

พระเกียรติ ฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากร  และเนื่องจากงบประมาณของกองทุนยังคงเหลือสามารถจัดซื้อ343 

เสื้อลายไทยให้แก่บุคลากรได้อีก หรือหากไม่จัดซื้อเสื้อลายไทย อาจเพิ่มเป็นเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี344 

ศพของบุคลากร หรือนักศึกษาที่เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว345 

ผู้เสียชีวิต และให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากที่มหาวิทยาลัยรับทราบการเสียชีวิต  ทั้งนี้  346 

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศึกษาระเบียบว่าด้วยกองทุนและการจัดสวัสดิการภายใน347 

มหาวิทยาลัย ว่ามีข้อกำหนดไว้ใหด้ำเนินการจัดซื้อเสื้อลายดอกสงกรานต์ และเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์348 

งานเฉลิมพระเกียรต ิฯ ไดห้รือไม่ โดยใหเ้สนอต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารภายในมหาวทิยาลัยต่อไป   349 

2)  มหาวทิยาลัย ต้องการจ้างงานนักศึกษาทีส่นใจทำงานเพือ่หารายไดร้ะหว่างปิดภาคเรยีน350 

ฤดูร้อน เช่น งานทาสีภายในห้องเรียน งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร  จึงมอบหมายให้ทุกคณะ 351 

จัดหานักศึกษาที่สนใจทำงานระหว่างปิดภาคเรยีนฤดูร้อน โดยให้ใช้งบประมาณจากกองทุนการศกึษาและการ352 

พัฒนานักศึกษาต่อไป 353 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารกองทุนและการจัด354 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2567 โดยมอบหมายให้355 

ดำเนนิการ ดังนี ้356 

1)  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศึกษาระเบียบว่าด้วยกองทุนและการจัด357 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ว่ามีข้อกำหนดไว้ให้ดำเนินการจัดซือ้เสื้อลายดอกสงกรานต์ และเสื้อสีเหลือง358 

ที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้หรือไม่ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน359 

มหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณาต่อไป   360 

2)  มอบหมายให้ทุกคณะ จัดหานักศึกษาที่สนใจทำงานระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยให้361 

ใช้งบประมาณจากกองทุนการศกึษาและการพัฒนานักศึกษาต่อไป 362 
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5.4   การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย363 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....   364 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอต่อที่ประชุม 365 

เพื่อพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 366 

สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... โดยปรับแก้ข้อ 9 (5) และ (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 367 

พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 จากเดิม “ให้ดำเนินการ368 

นับให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30” แก้ไขเป็น “ให้ดำเนินการนับให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20”  369 

ซึง่สภามหาวิทยาลัยใหข้้อสังเกตว่าการกำหนดคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทำให้มีผูไ้ด้คะแนนทีเ่ป็นไปตาม370 

เกณฑ์เพยีง 1 คน   371 

คณะกรรมการฯ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า การกำหนดคะแนนร้อยละ 30 นั้นมีความ372 

เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นการกลั่นกรองจากบุคลากรภายในคณะเพื่อให้ได้คณบดีที่มีความเหมาะสม 373 

และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัย  374 

เห็นควรใหป้รับลดลง เพือ่ให้มผีู้ผ่านเกณฑ์จำนวนมากขึน้ ควรปรับจากรอ้ยละ 30 เป็นร้อยละ 25 เพือ่ยังคง375 

คุณภาพการคัดเลือกของคณะ ทั้งนี้ จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ด้วยหรือไม่ เนื่องจากการ376 

ประชุมครั้งนี้ คณบดีไม่ได้มาประชุมด้วยตนเองหลายคณะ หรืออาจนำระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการ377 

ประชุมครั้งต่อไป 378 

ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่าหากคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ปรับคะแนนจาก379 

ร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ25 สามารถใช้มติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ 380 

เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการชุดต่อไปได ้  381 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย382 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....  โดยปรับแก้ข้อความในข้อ 9 (5)  383 

และ (6) ดังนี้ “...ให้ดำเนินการนับให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30…” แก้ไขเป็น “...ให้ดำเนินการนับให้ได้384 

คะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25…” 385 

 386 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 387 

  6.1  การทบทวนการปรับลดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน   388 

  ประธานที่ประชุม  ขอให้คณะ สถาบัน สำนัก ทบทวนการปรับลดกรอบอัตรากำลัง ว่ามีความ389 

เหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่  390 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ แนวทางการทบทวนการปรับลดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน 391 

 392 

  6.2  การเรยีกเก็บเงนิจากนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 393 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  หารือต่อที่ประชุมเรื่องการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา ในการจัด394 

กิจกรรมต่าง ๆ หรือการซื้อเสื้อของคณะโดยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความ 395 
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สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก ซึ่งคณบดีควรกำกับ ติดตาม การดำเนินการให้มีความถูกต้องและรัดกุม อีกทั้ง396 

มหาวทิยาลัย ควรมนีโยบายและบทลงโทษสำหรับผูก้ระทำผิดอย่างชัดเจน 397 

ประธานที่ประชุม  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากเรื่องการเรียกเก็บเงินแล้ว ควรระมัดระวังเรื่อง398 

การใหค้ะแนนและการตัดเกรดนักศึกษา ซึง่ตอ้งดำเนนิการอย่างเป็นธรรมและรัดกุม 399 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอรับไป400 

ดำเนินการพิจารณาระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการให้เกิดความรัดกุม401 

ยิ่งขึน้ 402 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  การเรียกเก็บเงนิจากนักศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 403 

ขอรับไปดำเนินการพิจารณาระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการให้เกิดความ404 

รัดกุมยิ่งขึน้ 405 

406 

ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม 407 

408 

ปิดประชุม เวลา  13.48 น. 409 

410 

411 

(นางสาวจันทร์จริา  ละลอกแก้ว) 412 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 413 

414 

415 

416 

(นางปาริชาติ  อินทรพุก) 417 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 418 




